
BORGARRÁÐ 14. mars 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
notkun húsnæðis Korpuskóla - R19030161

Hvaða hugmyndir eru um notkun skólahússins í þágu hagsmuna hverfisbúa ef 
skólahald verður lagt niður? Hver er áætlaður sparnaður/hagræðing við að leggja 
skólahald niður í Korpuskóla? Hefur verið gerð ítarleg úttekt á því hve margar 
íbúðir í fjölbýlí sé hugsanlega hægt að skipuleggja í Staðarhverfi?


